



กรมควบคุมโรค

แบบฟอร์มหมายเลข 3

แบบเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

ส่วนที่ 1 การเสนอรายชื่อ

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการพิจารณา “บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” แล้ว

✓ ขอเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่ผ่านการคัดเลือกเป็น “บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ดังนี้ (ตามเกณฑ์จำนวนโควตาการเสนอรายชื่อของหน่วยงาน)

✓ ประเภท พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว/จ้าง
เหมาบริการ

ชื่อ - นามสกุล นางสาวศุภรัตน์ ศรีสุข
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

เสาว์ฟ อีโง

ลงชื่อ

(นางสาวเสาว์ฟ อีโง)

(ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ)

ผู้อำนวยการ

๒๒ กพ ๒๕๖๗

ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับรางวัล/ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม/ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)



ชื่อ - นามสกุล นางสาวศุภภรณ์ ศรีสุข

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

สังกัดหน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับรางวัล/ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม/ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกลุ่มภารกิจประสานงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคโควิด 19 มีส่วนร่วมในการประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประสานกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประสานงานทั้งขอข้อมูลและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่มีการประสานงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น ข้อมูลมาตรการในการรับมือโรคโควิด 19 ของประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อ มาตรการการเดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ การแปลข้อมูล ข่าว และมาตรการการรับมือโรคโควิด 19 เป็นภาษาอังกฤษ และยังร่วมทีมเป็นผู้ประสานงานการกระจายวัคซีนโควิด 19 ให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญร่วมกับทีม เช่น การตรวจเช็คข้อมูลการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของชาวต่างชาติ ซึ่งต้องมีการยืนยันการผ่านการตรวจเช็คและตอบกลับผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการทำหน้าที่เป็น Operator ให้ข้อมูลชาวต่างชาติผ่านทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมเป็นทีมสนับสนุนภารกิจการทำงานกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองในโครงการ Home Isolation ซึ่งต้องร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในการติดตามอาการป่วยของผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน เพื่อบันทึกข้อมูลให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญส่งจ่ายยาที่เหมาะสมกับอาการต่อไป รวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรงและรักษาอาการป่วยอยู่ที่บ้าน เช่น การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อต้องอยู่ร่วมกับสมาชิกในบ้าน และเข้าร่วมเป็นทีมสนับสนุนภารกิจของกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในการตรวจและอนุมัติเอกสารการเดินทางเข้าประเทศไทยในระบบ Thailand-Pass โดยจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้ายึดถือหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ

และวิมังสา เป็นแนวทางในการทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและนำมาซึ่งความสำเร็จต่อหน่วยงาน

การเข้าร่วมและสนับสนุนการประชุมที่สำคัญ

1. การเข้าร่วมทีมในการสนับสนุนการจัดประเมิน Universal Health and Preparedness Review (UHPR) จากองค์การอนามัยโลก ในช่วงเมษายน 2565 ณ ประเทศไทย
2. การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานและสนับสนุนการดำเนินงานพิธีเปิด ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) ในช่วงสิงหาคม 2565 ณ ประเทศไทย
3. การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอการดำเนินงานภายใต้โครงการ ASEAN Health Cluster 2 ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์
4. การเข้าร่วมเป็นทีมจัดการประชุมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเทศร่วมกัน (International Health Regulations -Joint External Evaluation (IHR-JEE) ขององค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 ประเทศไทย

